



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เลี้ยงหรือ"กกอ."ล่อมคอก"ลอกผลงาน"วิชาการ ถูฉัดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

นายสุเมธ แยม่หนู เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการลอกเลียนผลงานทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีคดีร้องเรียนเรื่องนักวิชาการแอบอ้างผลงานของผู้อื่นเป็นผลงานของตัวเองจำนวนมาก และ สกอ.ได้พยายามเตือนนักวิชาการอยู่เสมอว่าผิดจรรยาบรรณเท่าๆกัน เป็นการโจรกรรมทางวิชาการและผิดกฎหมาย รวมถึงการอ้างอิงโดยยกมาทั้งหมดก็ไม่ดี แต่มีเสียงตอบกลับมาจากนักวิชาการบางคนว่าการแอบอ้างผลงานวิชาการของคนอื่น ไม่ถือเป็นการโจรกรรมทางวิชาการแต่ถือว่าเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง ดังนั้น สกอ.จึงต้องกลับมาทบทวนเพื่อหาทางแก้ปัญหา ซึ่งพบว่า ยังไม่มีคำนิยามคำว่าโจรกรรมผลงานทางวิชาการที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและจรรยาบรรณ แต่เมื่อย้อนดูระเบียบข้อกฎหมายของการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการปรากฏว่ามีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าการลอกผลงานของผู้อื่นถือว่า ทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ฉะนั้น ต้องสร้างมาตรฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ

"เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ที่จะส่งผลกระทบต่อการยอมรับทางวิชาการ สังคมมองว่าไม่มีจรรยาบรรณและเป็นการโจรกรรมผลงานวิชาการ ดังนั้น คงต้องมาสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ โดยไล่ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครูมักสอนให้นักเรียนค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและคัดลอกมาส่ง ทำให้เด็กเข้าใจว่าการลอกผลงานผู้อื่นไม่ผิด จึงต้องหาวิธีการปลูกฝังกันใหม่ ทั้งนี้ จะนำเรื่องนี้หารือร่วมกับ กกอ.ในวันที่ 1 เมษายนนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีการฟ้องร้องเรื่องการโจรกรรมผลงานทางวิชาการหลายคดี และชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวถือว่ามี ความผิดทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติผู้ร้องเรียนจะต้องหาหลักฐานมาตรวจสอบให้ได้และผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องยอมรับด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยาก" นายสุเมธกล่าว



